

# ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๑๘



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอ เมืองสกลนคร พรรณานิคม นิคมน้ำอูน สว่างแดนดิน วานรนิวาส และเจริญศิลป์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการตรวจประเมินฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการฯ ในระดับจังหวัด โดยให้จังหวัดจัดสรรเงินรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดเข้าบัญชี “กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน” ไว้สำหรับให้คณะกรรมการหมู่บ้านใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านหรือการบริหารจัดการและการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยกำหนดให้การใช้เงินดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านและให้หมู่บ้านรายงานการใช้จ่ายเงินในบัญชีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านให้นายอำเภอทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรเงินรางวัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร จึงขอให้อำเภอจัดส่งสำเนาชื่อสมุดบัญชี “กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน” ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ให้ทางโทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและกำกับคณะกรรมการหมู่บ้านใช้จ่ายเงินรางวัลตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ การคัดเลือกในระดับเขต กรมการปกครองจะแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกในระดับเขต ลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงานของหมู่บ้านที่ชนะเลิศในระดับจังหวัดในห้วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมื่อคณะกรรมการฯ ในแต่ละเขตกำหนดแผนการตรวจผลงานเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๖๖๓๗



ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง ประกาศผลการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง  
ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด

\*\*\*\*\*

ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม  
แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อต่อยอดการพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน  
อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ  
หมู่บ้าน (กม.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดสกลนครได้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการฯ และได้ดำเนินการออกตรวจประเมินผลงานและ  
ตัดสิน โดยแบ่งอำเภอออกเป็น ๒ กลุ่มอำเภอ ตามความเหมาะสมโดยกำหนดให้ รางวัลชนะเลิศ มี ๒ รางวัล  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ มี ๒ รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ มี ๒ รางวัล รวม ๖ รางวัล

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง  
ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจ  
ประเมินผลงานหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในระดับอำเภอ และมีมติคัดเลือกหมู่บ้านให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด  
เรียบร้อยแล้ว จังหวัดสกลนครจึงประกาศผลการตรวจประเมินและตัดสินฯ ดังนี้

กลุ่ม A

- รางวัลชนะเลิศ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ บ้านหนองครอง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน

กลุ่ม B

- รางวัลชนะเลิศ บ้านนาเตียง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาลเ็น่ง อำเภอสว่างแดนดิน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ บ้านคอนศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร